

ห่วงจีนลดค่าเงินได้มะกัน

● ทำเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน

นายอัคร พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังกังวลกับมาตรการของจีนที่จะตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐจนทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดความปั่นป่วนได้ โดยเฉพาะมีการคาดการณ์ว่าจีนอาจใช้นโยบายค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง 20-25% เพื่อชดเชยส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งหากเป็นจริงก็จะทำให้สินค้าจีนมีราคาถูกลง 20-25% และในอนาคตจะมีสินค้าจากจีนเข้าไปตีตลาดสินค้าในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอาเซียน ดังนั้นต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อป้องกันความปลอดภัยผู้บริโภค นอกจากนี้ยังคาดว่าจะทำให้การส่งออกไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวในระดับ 0.5-1% แต่หากสหรัฐมีการปรับขึ้นภาษีจากจีนเพิ่มเติมอีก 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการอ่อนค่าเงินหยวนอาจทำให้ส่งออกไทยในปีนี้น่าจะต่ำกว่า 3%

ที่มา : เดลินิวส์

ลด "ก๊าซเรือนกระจก" ได้ลดภาษี

รัฐเปิดทาง 3 ธุรกิจทางกักคาร์บอน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนด 3 ธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คือ ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงิน แก่บริษัทในเครือในกลุ่มในประเทศ, ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน พร้อมสาธารณูปโภคให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม และธุรกิจบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เฉพาะด้านบริหารจัดการด้านการตลาดด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา : ไทยรัฐ

ซีอีวีเอฟที่เอกระเทียม

ฉนวนแย่งตลาดอียูไทย

นายอัคร พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ศึกษาผลกระทบจากกรณีทีเอฟอีเอ-เวียดนาม (อีวีเอฟทีเอ) จะมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 62 จะทำให้สินค้าไทยถูกสินค้าเวียดนามแย่งตลาดอียู 21,525 ล้านบาทในปี 62 และจะเพิ่มเป็น 38,603 ล้านบาทในปี 64 เนื่องจากอียูจะลดภาษีแก่สินค้าเวียดนามทันที 71% ของรายการสินค้าทั้งหมด และจะทยอยลดภาษีในส่วนที่เหลือภายใน 7 ปี ซึ่งทำให้สินค้าเวียดนามได้เปรียบสินค้าไทยมากโดยเฉพาะสินค้าใกล้เคียงกัน

ที่มา : เดลินิวส์

'พาดิชย์' ชี้นั่นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-ยานยนต์อ่วม - 'นายกฯ' สั่งทุกฝ่ายรับมือ

ศึกค้าโลกทุบ 'ส่งออก' 2 แสนล.



ต่างชาติมองไทย "เซฟเฮฟเว่น" เงินไหลเข้าจุดบาทแข็งรอบ 10 เดือน

"ประยุทธ์" สั่ง ครม. รับมือการค้าโลกปั่น กำชับติดตามสถานการณ์ โกลด์ซิท "พาดิชย์" ประเมินส่งออกไทย 2 แสนล้านบาท ห่วงขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์กระทบหนัก ด้าน "แบงก์ชาติ" ชี้บรรยากาศการค้า-การลงทุน ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะ เงินบาท แข็งค่าสู่รอบ 10 เดือน จากเงินไหลเข้าตลาดบอนด์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ